

เอาแน่!!ปี61สอบครูผู้ช่วยภาค ก ใช้แบบ ก.พ.

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ย. 2560

บอร์ด ก.ค.ศ.เคาะวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยใหม่ เริ่มปี 2561 มีการสอบ 3 ภาคเหมือนเดิม แต่ภาค ก สอบรวมกลางใช้แนวทางเดียวกับ ก.พ.

วันนี้(23 พ.ย.) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ บอร์ด ก.ค.ศ.ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.

เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่

ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยในข้อ 8

ของคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้สำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ ในกรณีที่ ก.ค.ศ.เห็นสมควร จะมอบให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการ ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบได้

“ก.ค.ศ.เห็นชอบว่าการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยมี 3 ภาค ตามเดิม ได้แก่ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ” เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวและว่า

ในส่วนของการจัดสอบภาค ก

ที่ประชุมเห็นด้วยให้ดำเนินการสอบในลักษณะเดียวกับการสอบข้าราชการพลเรือนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะมีเกณฑ์ผ่าน กับไม่ผ่าน โดยไม่นำคะแนนรวมกับการคัดเลือก หากสอบผ่านจะได้ใบรับรอง เพื่อนำไปยื่นต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ในการสอบภาค ข และ ค ต่อไป

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้จัดสอบนั้น ขณะนี้มีข้อเสนอว่าจะให้ใช้ผลสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.เลย หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่ได้มาตรฐานจัดสอบ ทั้งนี้ หากใช้ผลสอบของก.พ. ต้องไปดูรายละเอียดเนื้อหาข้อสอบ ซึ่งข้อสอบ ก.พ.จะเน้นวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ส่วนข้อสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยจะวัดเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมด้วย อีกทั้งสำนักงาน ก.พ. เปิดสอบไม่บ่อย นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ยังเสนอว่า การสอบภาค ก ควรมีการกำหนดอายุ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วให้ถือว่าบัญชีภาค ก หหมดอายุไม่ใช้ขึ้นบัญชีตลอดชีพ โดยที่ประชุมมอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ไปศึกษาแนวทางวิธีการจัดสอบ หน่วยงานจัดสอบ และให้นำกลับมาเสนอบอร์ด ก.ค.ศ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป คาดว่าจะประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ภายในเดือนมกราคม 2561 เพื่อประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกใหม่ทันการจัดสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2561 ในเดือนเมษายน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.08 น.](#)

